

Số: 78/TB - CDCN

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Miễn, giảm học phí năm học 2021-2022

Kính gửi: Các Phòng, khoa trong trường

Căn cứ nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Để đảm bảo việc thực hiện cấp bù học phí cho HSSV thuộc diện miễn, giảm học phí. Nhà trường thông báo tới các phòng, khoa và các em HSSV trong trường về việc miễn, giảm học phí năm học 2021-2022, như sau:

I. Đối tượng và hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

TT	ĐỐI TƯỢNG	HỒ SƠ
A. HSSV được miễn 100% mức học phí		
1	Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân	<ul style="list-style-type: none">- Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm)- Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công
2	HSSV khuyết tật	<ul style="list-style-type: none">- Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm)- Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

3	<p>Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm) - Quyết định về trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
4	<p>Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm) - Giấy khai sinh và giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp
5	<p>HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người, tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học sinh, sinh viên thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bó Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ô Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (sau đây gọi là dân tộc thiểu số rất ít người). 	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm) - Giấy khai sinh - Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc)
6	<p>Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm) - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời.

7	Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.	- Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm)
B. HSSV được giảm 70% mức học phí		
1	HSSV là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.	- Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm) - Giấy khai sinh - Sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc)
2	Học sinh, sinh viên học nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;	Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm)
C. HSSV được giảm 50% mức học phí		
1	HSSV là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.	- Đơn đề nghị miễn giảm học phí: mẫu phụ lục V theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (có biểu mẫu đính kèm) - Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

Lưu ý:

- Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

- Trường hợp học sinh, sinh viên có thể căn cước công dân và được cấp mã số định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính, Sở Tài chính, thì cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em, học sinh, sinh viên không phải nộp “Giấy khai sinh” và “Sổ hộ khẩu thường trú”.

II. Trình tự, thủ tục miễn, giảm học phí:

- Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, Cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh, sinh viên có Đơn đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí học tập và bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc một trong các giấy tờ được quy định để minh chứng thuộc đối tượng miễn, giảm học phí gửi về phòng CTHSSV của nhà trường theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch điện tử.

- Trong vòng 03 ngày sau khi nhận được hồ sơ, Phòng công tác HSSV có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ theo quy định và chuyển hồ sơ cho phòng kế toán để làm thủ tục cấp bù học phí.

Vậy, Nhà trường thông báo để các phòng, khoa và toàn thể HSSV thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGH;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG**Nguyễn Đức Lưu**

